

### Mfair Seminar 2019

#### “ไทย – จีน – ญี่ปุ่น สมการแห่งอำนาจเศรษฐกิจยุคใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ร่วมจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ บริษัท ริด เทรดเด็กซ์ จำกัด

ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเอเชียนั้น ในทางกลับกันแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็ยังเป็นจุดสนใจของประเทศยักษ์ใหญ่ออย่างจีนและญี่ปุ่นเช่นกัน ด้วยความที่ประเทศไทยมีความเป็นมิตรที่ดีกับประเทศจีน และญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในตัวแปรของสมการแห่งอำนาจเศรษฐกิจระหว่างจีนและญี่ปุ่น หัวข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยควรจะวิเคราะห์และติดตามเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ไม่ใช่แค่ผลสำเร็จทางเศรษฐกิจ-การค้า เท่านั้น แต่จะได้รับประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา เพิ่มพูนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ตลอดจนการยกระดับคุณภาพของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในวงกว้างอีกด้วย

#### กำหนดการสัมมนา :

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 13.35 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย **คุณสุทธิศักดิ์ วิลานันท์**

รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ริด เทรดเด็กซ์ จำกัด

13.35 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ : **“แนวโน้มของบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทย”**

โดย **Mr. Katsumi Abe**

Director, Economic Analysis Department

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok)

14.30 – 16.00 น. เสวนา : **“ไทย – จีน – ญี่ปุ่น สมการแห่งอำนาจเศรษฐกิจยุคใหม่”**

**รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์**

อธิการบดี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



**ดร. ศิริพงศ์ โพรลักษณ์**

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโรงงาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย

**ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์**

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หมายเหตุ กำหนดการ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2562

✚ บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา

✚ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า